

ความเป็นคนไทย...!!

นำเสนอเมื่อ : 11 พ.ค. 2552

ความเป็นคนไทย หมายถึง ภาวะที่เกิดเป็นคนไทย

มีประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัยหมายความว่า **ไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนพวกยิปซี** มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ มีภาษาไทยและตัวเลขไทยซึ่งเป็นของตนเอง มีวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นอารยชน มีความเจริญในการดำเนินชีวิตที่มีแบบแผน ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การทำมาหากิน ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

ความเป็นคนไทยเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนไทยซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี ส่วนดี เช่น ความมีใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เห็นอกเห็นใจคนทุกชนชาติ อภัยให้กันและกัน มีความเกรงใจ มีศิลปะ รักสวยรักงาม รักความสะอาด ส่วนที่ไม่ดีก็มี เช่น คนไทยบางคนมักจะเกียจคร้าน เชื่อผู้อื่นง่าย ไม่คอยอดทน ไม่คอยอดกลั้น ชอบฟุ้งเฟ้อ เป็นต้น

ส่วนคำว่า **จิตวิญญาณ** เป็นคำไทยที่เกิดใหม่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้เก็บคำเป็นทางการแต่ได้นำไปใช้กันแล้ว จิตวิญญาณ หมายถึง พลังจิตอันเป็นวิสัยจำเพาะของปัจเจกบุคคล ที่ช่วยผลักดันให้ประกอบกิจกรรมหรือการแสดงออกที่โดดเด่นเกินวิสัยของคนทั่วไป เข้าใจว่าคำว่า จิตวิญญาณ มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า **spiritual** หรือ **spirituality** ในส่วนที่หมายถึง สติปัญญาที่แฝงอยู่ในจิตใจระดับที่ลึกล้ำละเอียดอ่อนกว่าความรู้สึกนึกคิด ทั่วไป ซึ่งก่อพลังจิตมุ่งมั่นกระทำการใด ๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อคนอื่นจะได้ถือเป็นแบบอย่างและประพฤติปฏิบัติตาม

ถ้าเราเชื่อว่า จิตวิญญาณเป็นพลังสำคัญ และเพื่อให้คนไทยมีความเป็นคนไทยด้วยจิตวิญญาณกันให้มากที่สุด พวกเราควรกระทำดังนี้

๑. จิตวิญญาณซึ่งติดกับตัวเรามาตั้งแต่เกิด มากบ้าง น้อยบ้าง เราสามารถสร้างเพิ่มเติมให้มากขึ้นได้ โดยการแผ่หา การเจริญรู้ และความสำนึกในความเป็นคนไทย

๒. ยกย่องคนไทยที่มีความเป็นคนไทยด้วยจิตวิญญาณให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อคนอื่นจะได้ถือเป็นแบบอย่างและประพฤติปฏิบัติตาม

๓. ไซ่ความรัก ความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ความแน่วแน่ที่จะทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นสื่อสร้างจิตวิญญาณ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง รักเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใดด้วยความรัก เราจะเริ่มต้นด้วยความหวังที่จะประสบความสำเร็จได้

ฟังเพลง รักเธอประเทศไทย **คลิก** <http://charyen.com/jukebox/play.php?id=8599>

ฟังเพลง คนไทยหรือเปล่า? **คลิก** <http://www.clipmass.com/movie/97961536041191>

